

Ý nghĩa phong thủy của cây Tùng trong đời sống



Từ xa xưa, **cây Tùng** đã được coi là biểu tượng của sự bền vững, sự trường thọ và thành công trong đời sống. Với hình dáng thanh thoát và chiều cao vượt trội, cây Tùng tượng trưng cho sự phát triển và sức mạnh.

Nó không chỉ là một cây cảnh trang trí mà còn là một biểu tượng mang ý nghĩa sâu sắc về tài lộc và thịnh vượng. Với sự thanh khiết và đẳng cấp riêng biệt, **cây Tùng** không chỉ là một loại cây cảnh mà còn là biểu tượng của sự trường tồn và phú quý.

Hãy cùng **Cây Cảnh Hoàng Anh** khám phá ý nghĩa phong thủy của cây Tùng dưới bài viết sau đây!

Mục lục bài viết

- [Tìm hiểu cây Tùng là gì? Cây có những loại nào?](#)
 - [#1. Vạn niên tùng \(Tùng la hán\)](#)
 - [#2. Tùng thơm](#)
 - [#3. Thủy tùng](#)
 - [#4. Tuyết tùng](#)
 - [#5. Cây tùng bông lai](#)
 - [#6. Cây tùng bách](#)
- [Lịch sử và nguồn gốc tạo nên vẻ đẹp của cây tùng](#)
- [Ý nghĩa của cây tùng trong nền văn hóa người Việt](#)
 - [Sự trường thọ và sức sống mãnh liệt](#)

- [Thể hiện lòng kính trọng và biết ơn cho thế hệ trước](#)
 - [Xua đuổi tà ma và xui xẻo](#)
 - [Bách thụ – tương trợ cho con cháu](#)
 - [Tạo bình an và may mắn](#)
- [Lời kết](#)

Tìm hiểu cây Tùng là gì? Cây có những loại nào?

Cây Tùng là một loại cây thẳng, có chiều cao từ 15-20m, và tán lá dày, màu xanh. Nó được trồng rộng rãi tại nhiều quốc gia và có thể được trồng như cây Bonsai hoặc cây bóng mát để tạo ra vẻ đẹp.



Theo thống kê thì thực tế có khoảng 50 loại cây Tùng khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay, ở Việt Nam, có 6 loại phổ biến được trồng khắp cả nước từ Nam ra Bắc. Chúng có thể được phân biệt dễ dàng bằng cách quan sát các lá vảy và lá kim của chúng.

#1. Vạn niên tùng (Tùng la hán)

Vạn niên tùng, còn được gọi là tùng la hán, là một trong những loại cây tùng quý nhất. Với tuổi thọ lên đến hàng trăm năm, vạn niên tùng thực sự đáng được gọi là cây vạn niên. Có những cây vạn niên tùng ở Việt Nam được tạo hình độc đáo và có giá trị hàng trăm triệu đồng. Một trong những dạng tùng la hán đẹp là dạng trực.



Tùng la hán có hai loại lá: lá dài và lá ngắn. Quả của cây có hình dáng giống như những vị la hán trong chùa, do đó được gọi là tùng la hán.

#2. Tùng thơm

Tùng thơm (*Cupressus macrocarpa*) có nguồn gốc từ phía nam châu Mỹ và có các đặc điểm chung của cây tùng như thân gỗ thẳng và lá kim. Tuy nhiên, điểm nổi bật của tùng thơm chính là tinh dầu có mùi hương thơm dễ chịu.



Khi đến gần cây, bạn sẽ ngửi thấy một hương thơm nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái cho tâm trí. Ngay cả khi cây héo, nó vẫn giữ được mùi hương đặc trưng.

#3. Thủy tùng

Cây thủy tùng, còn được gọi là cây thông nước hoặc cây kim thủy tùng, là một loại cây quý hiếm và có giá trị cao, khiến nhiều người tò mò về tác dụng của nó. Loài cây này phân bố chủ yếu ở miền Nam Việt Nam.



Với kích thước lớn, cây thủy tùng có thể cao đến 30m và có đường kính trên 1m, tạo thành tán lá hình nón. Một số cây non thủy tùng cũng được sử dụng làm cây trang trí bàn hoặc cây bonsai.

#4. Tuyết tùng

Tuyết tùng có nguồn gốc từ phía Tây dãy núi Himalaya, và chủ yếu xuất hiện ở độ cao trên 1500m. Thân cây tuyết tùng có chiều cao trung bình từ 30-40m, nhưng có thể cao hơn 60m. Cây có cành rộng và phẳng, với các chồi đa dạng có lá kim xoắn ốc mở.



Với vẻ đẹp tự nhiên đặc trưng và khả năng chịu lạnh tốt, tuyết tùng thường được sử dụng làm cây cảnh trang trí ở những vùng có khí hậu lạnh.

#5. Cây tùng bồng lai

Tùng bồng lai ([Podocarpus Macrophyllus](#)) còn được gọi là tùng lá văn trúc hoặc tùng lá thiên môn đông. Tùng bồng lai có kích thước trung bình, thân cây và cành linh hoạt vừa phải, làm cho nó trở thành sự lựa chọn phổ biến cho cây tùng bonsai hoặc cây tùng bồng lai để trang trí bàn.



Với tuổi thọ cao và sự sống mạnh mẽ, việc chăm sóc tùng bồng lai đơn giản, làm cho nó trở thành một loại cây dễ trồng và nhân giống.

#6. Cây tùng bách

Tùng bách, hay còn được gọi là cây tùng bách tán (*Araucaria excels*), có nguồn gốc từ New Caledonia. Cây tùng bách tán được biết đến với tên gọi khác là vương tùng và có chiều cao trung bình khoảng 15-20m.



Điểm đặc biệt của cây là các cành xếp thành từng vòng tròn ngang và dần nhỏ lại khi đi lên đỉnh, tạo nên một hình dáng đẹp và cân đối. Mỗi vòng cây bao gồm khoảng 6 nhánh, hợp lại thành một cấu trúc hình nón đảo ngược, với lá mọc dày và tươi đẹp. Với ngoại hình đẹp, thân thẳng và cành lá xum xuê, cây tùng bách tán thích hợp để trồng trước cửa các tòa nhà, công viên hoặc trong khu vườn.

Lịch sử và nguồn gốc tạo nên vẻ đẹp của cây tùng

Cây Tùng có một lịch sử lâu đời tạo nên vẻ đẹp và giá trị đặc biệt của nó. Cây Tùng xuất phát từ vùng Đông Á, đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, và đã trở thành một phần quan trọng trong văn hóa và truyền thống của khu vực này.

Tại Trung Quốc, cây Tùng được coi là một loại cây linh thiêng và biểu tượng của sự trường thọ và thành công. Nó được gắn liền với hình ảnh của các nhà văn, nhà thơ và các nhà nghiên cứu trong lịch sử Trung Quốc. Cây Tùng cũng thường được trồng ở các vườn đền và cảnh quan cổ truyền, tạo nên không gian thanh bình và tôn nghiêm.



Đối với văn hóa Nhật Bản, cây Tùng (hay còn gọi là “Matsu” trong tiếng Nhật) cũng được coi là một biểu tượng quan trọng. Trong nghệ thuật bonsai, cây Tùng được tạo hình một cách tỉ mỉ và chính xác để tái hiện sự mạnh mẽ và sự tự nhiên của cây trong không gian nhỏ.

Ngoài ra, cây Tùng còn có mặt trong văn hóa Hàn Quốc, được gọi là “Song”. Cây Tùng được coi là biểu tượng của sự bền vững và trường thọ. Nó được trồng ở các khu vườn và sân vườn truyền thống để tạo ra một không gian thanh tịnh và yên bình.

Với vẻ đẹp của nó, cây Tùng đã trở thành một nguồn cảm hứng cho nghệ thuật, thi ca và nhiếp ảnh. Hình ảnh của cây Tùng thường xuất hiện trong tranh vẽ, thơ ca và câu đối truyền thống, tạo nên một hình tượng tượng trưng cho sự cao quý, sự vĩnh cửu và sự bền bỉ.

Ý nghĩa của cây tùng trong nền văn hóa người Việt

Với vẻ đẹp và sự kiên cường của mình, mang theo nhiều ý nghĩa phong thủy quan trọng ở nhiều quốc gia Đông Á. Còn tại Việt Nam nó là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn và tài lộc dồi dào. Dưới đây là những ý nghĩa phong thủy sâu sắc của cây tùng đối với con người Việt:

Sự trường thọ và sức sống mãnh liệt

Cây tùng thể hiện sự kiên cường và sức sống mãnh liệt khi sinh trưởng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thường là ở những vùng núi cao và khí hậu lạnh giá. Điều này tượng trưng cho sự trường thọ và bền bỉ, và người ta tin rằng việc trồng cây tùng trong ngôi nhà sẽ mang đến sự bền vững và thịnh vượng cho gia đình.

Thể hiện lòng kính trọng và biết ơn cho thế hệ trước

Cây tùng thường được trồng bên cạnh phần mộ của tổ tiên và trong các khu vườn hay sân trước của ngôi nhà để tôn vinh ông bà tổ tiên. Điều này thể hiện sự kính trọng và tôn vinh đối với người đi trước, và đồng thời mong muốn sự bình an và may mắn cho gia đình và dòng họ. Từ đó trở thành một biểu tượng kết nối giữa thế hệ hiện tại và thế hệ tiền nhiệm, thể hiện sự tôn trọng và sự liên kết gia đình, tổ tiên.



Xua đuổi tà ma và xui xẻo

Trong tín ngưỡng phong thủy, cây tùng được xem là một loại cây có khả năng xua đuổi tà ma và xui xẻo. Theo quan niệm xưa, nó có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực và giúp tạo ra không gian thuần khiết, mang lại sự bình an cho ngôi nhà.

Việc trồng cây tùng trong không gian sống hoặc tại sân nhà được coi là một cách để loại bỏ năng lượng tiêu cực và đảm bảo cuộc sống được bao quanh bởi sự tinh khiết và may mắn. Đây là lý do mà cây tùng thường được thấy trong các ngôi nhà, văn phòng, và địa điểm thờ cúng để tạo ra không gian tích cực và tối ưu hóa sự thịnh vượng.

Bách thụ – tương trợ cho con cháu

Trong triết lý phong thủy, cây tùng còn được coi là biểu tượng của sự bách thụ, tức là khả năng sinh sôi, phát triển và trường tồn. Nó đã sống và trường thành trong nhiều thế kỷ, và khả năng này tượng trưng cho sự thụ động mạnh mẽ và khả năng tương trợ cho con cháu trong tương lai.

Ngoài ra, cây tùng cũng thể hiện sự thực tế và bền bỉ. Khả năng sinh tồn của cây trong môi trường khắc nghiệt gợi nhắc con cháu về sự quan trọng của sự bền bỉ và kiên trì trong cuộc sống. Cây tùng khích lệ mọi người đối mặt với khó khăn và vượt qua thách thức để đạt được sự thành công và thịnh vượng.

Tạo bình an và may mắn

Được coi là một biểu tượng của sự bình an và may mắn, việc trồng cây tùng trong phòng làm việc hoặc ngôi nhà có thể mang lại sự thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Cây tùng cũng được xem là cách để thu hút tài lộc và thịnh vượng đến với gia đình.

Ngoài ra, nó được cho là có khả năng đẩy lùi những tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh, như nấm mốc, rệp trắng lá và năng lượng xấu. Điều này giúp duy trì sức khỏe và tinh cảm tích cực trong gia đình.

Lời kết

Cây tùng không chỉ là một loại cây phong thủy mang ý nghĩa trường thọ và may mắn mà còn có nhiều ứng dụng khác trong cuộc sống hàng ngày. Hãy liên hệ với Cây Cảnh Hoàng Anh để được tư vấn và hỗ trợ tận tình về các loại và chậu cây Tùng khác nhau, phù hợp để bày trí không gian trong nhà hoặc nơi làm việc.

DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOA CÂY CẢNH HOÀNG ANH

Nguồn: <https://caycanhhoanganh.com/>

www.vietnamvanhien.org

